

แบบจัดทำฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดมุกดาหาร

ชื่อโครงการ	ส่งเสริมศิลปอาชีพบ้านสถานแวย์ - นาโคกสูง
ที่ตั้งของโครงการ	บ้านนาโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
พระราชดำริของ	สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
สรุปพระราชดำริ	เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2535 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทรงงานที่สำนักสงฆ์ภูผาผึ้ง ได้ทรงทราบถึงความยากจนมีรายได้น้อยของราษฎรและทรงรับสั่ง <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้ทรงพระราชทานทรัพย์เป็นทุนในการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหม 2. พระราชทานทรัพย์เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน 3. ทรงรับราษฎรเจ็บป่วยเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 4. ทรงรับราษฎรในพื้นที่เข้าเป็นสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปอาชีพ
วัตถุประสงค์ของโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 2. สนับสนุนราษฎรใช้พื้นที่ทำกินที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ราษฎรช่วยกันรักษาป่าไม้ สัตว์ป่าและสภาพแวดล้อม
หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จัดชุดติดตามและประสานงานโครงการฯ เพื่ออำนวยความสะดวกประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประกอบด้วย นายทหาร 2 นาย และนายสิบ 4 นาย ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ร.ท. สามารถ อยู่สำราญ หน.ชป.โครงการฯ 2. ร.ต. ผลรัตน์ สาระพันธ์ หน.ปฏิบัติการโครงการฯ 3. ส.อ. อนุรักษ์ ปิตะแสง หนท.ปฏิบัติการโครงการฯ 4. ส.อ. อ้วน ผมอดทา หนท.ปฏิบัติการโครงการฯ 5. จ.ส.อ. วุฒิพงษ์ โพธิ์ศรี หนท.ปฏิบัติการโครงการฯ 6. จ.ส.อ. เสน่ห์ คำมุงคุณ หนท.ปฏิบัติการโครงการฯ
ประเภทโครงการ	ส่งเสริมอาชีพ
สรุปลักษณะโครงการ	จัดหารายได้เสริมให้กับราษฎรในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้ราษฎรมีรายได้

	<p>เพิ่มขึ้น และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเป็น 5 กลุ่ม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กลุ่มกิจกรรมทอผ้าไหม 2. กลุ่มกิจกรรมทอผ้าพื้นเมือง 3. กลุ่มกิจกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 4. กลุ่มกิจกรรมปักผ้า 5. กลุ่มกิจกรรมแกะสลักและจักสาน
ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2535
งบประมาณที่ได้รับในปีเริ่มต้น และแหล่งที่มาของงบประมาณ	-
งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีแยกเป็นรายปี ตั้งแต่ปีเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน และแหล่งที่มาของงบประมาณ	จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองราชเลขาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ กองพลทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 อปต. และ อบจ. ในพื้นที่
ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโดยสรุป	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตามงานตามพระราชเสาวนีย์ ของสมาชิกแต่ละกลุ่มกิจกรรม 2. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุน ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ 3. รวบรวมผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าปัก ผ้าพื้นเมือง แกะสลักและจักสานส่งไปขายที่พระราชวังสวนจิตรลดา 4. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติหรือพิธีอื่นๆกับส่วนราชการในพื้นที่ 5. ประสานกับหน่วยงานอื่นที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกลุ่มกิจกรรมเข้าฝึกอบรมให้กับสมาชิกโครงการฯ